

BÁO CÁO

Tiếp tục giải quyết những tồn tại, hạn chế theo ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 và kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 225/BC-
HĐND ngày 05/12/2019 đánh giá kết quả tiếp tục giải quyết những tồn tại,
hạn chế theo ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 và kỳ
họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII và trên cơ sở báo cáo của các sở, ban
ngành, địa phương, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh như sau:

I. Kết quả giải quyết những tồn tại, hạn chế theo ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII

1. Đối với lĩnh vực môi trường

a) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã
Đức Phổ, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn
Tịnh vào Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

- Đối với khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ:

+ Theo Quy hoạch định hướng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn tại thôn
An Điền, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ có diện tích khoảng 10ha và bãi chôn
lấp phía Nam huyện Đức Phổ, tại xã Phổ Thạnh, diện tích 2ha. Đã triển khai
xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ tại xã Phổ
Thạnh, huyện Đức Phổ do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi
trường MD làm chủ dự án, có diện tích xây dựng khoảng 2ha. Công suất xử
lý 50 tấn rác thải/ngày; trong đó: sản xuất phân Compost (chiếm 40%)
khoảng 20 tấn/ngày, đốt (chiếm 55%) khoảng 27,5 tấn/ngày, tái chế (chiếm
2%) khoảng 1 tấn/ngày và chôn lấp (chiếm 3%) khoảng 1,5 tấn/ngày. Tuy
nhiên, hiện tại vị trí xây dựng nhà máy này không được Nhân dân địa phương
ủng hộ, do đó nhà máy đang dừng hoạt động. Hiện tại, việc xử lý rác ở thị xã
giao cho các xã tìm kiếm vị trí hợp lý làm hồ chôn tạm.

+ UBND thị xã Đức Phổ đề nghị điều chỉnh bổ sung Khu liên hiệp xử lý
chất thải rắn tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn sang thôn Phước Thượng, xã
Phổ Nhơn, diện tích: 10ha. Bản vẽ thể hiện khoảng cách ly vệ sinh môi
trường tối thiểu giữa vị trí, ranh giới, diện tích của địa điểm đề xuất điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch đến các công trình và nhà dân đảm bảo khoảng
cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý, bãi chôn lấp đối với khu dân
cư, công trình gần nhất theo QCVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy

định có liên quan, cụ thể: Cách khu dân cư Nông trường 24/3 khoảng 2.250m; cách khu dân cư Nhơn Tân khoảng 1.560m; cách làng Bà Báy (thuộc địa phận huyện Ba Tơ) khoảng 600m (khu vực dự kiến giai đoạn I, diện tích 5 ha, khoảng cách từ khu xử lý đến làng Bà Báy là 1000m).

Về tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng trong vùng dự án đảm bảo sự đồng thuận: tại Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 27/5/2020, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư như sau:

+ Đối với cộng đồng dân cư có khoảng cách $\leq 1000m$: Cộng đồng dân cư có khoảng cách $\leq 1000m$ đến ranh giới khu vực dự kiến bổ sung quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn Phước Thượng (nay là thôn Phước Nhơn), xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ (giai đoạn 1 (5ha)): Không có; Cộng đồng dân cư có khoảng cách $\leq 1000m$ đến ranh giới khu vực dự kiến bổ sung quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn Phước Thượng (nay là thôn Phước Nhơn), xã Phổ Nhơn (giai đoạn 2 (mở rộng 10ha)): Làng Bà Báy thuộc địa phận huyện Ba Tơ.

+ Đối với cộng đồng dân cư trong vùng có thể bị ảnh hưởng: Sáng ngày 18/5/2020, tại Nhà sinh hoạt thôn Phước Thượng (cũ) và sáng ngày 19/5/2020, tại Nhà sinh hoạt thôn Bích Chiêu (cũ), UBND xã Phổ Nhơn chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức tham vấn ý kiến của Nhân dân của 02 thôn: Phước Thượng và Bích Chiêu (cũ), kết quả như sau: Tại thôn Phước Thượng (cũ): Có 62/173 hộ dân tham dự, trong đó có 04 hộ đồng ý, 58 hộ không đồng ý; tại thôn Bích Chiêu (cũ): Có 54/130 hộ dân tham dự, trong đó có 06 hộ đồng ý, 48 hộ không đồng ý.

UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát, trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Đức Phổ tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ sang thôn Phước Thượng (nay là thôn Phước Nhơn), xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ theo đúng quy định.

- Đối với quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh:

Quy hoạch bãi rác chôn lấp Đồng Nà, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh (ngày 20/4/2017, Bãi xử lý rác Đồng Nà giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý, sử dụng khi thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP), diện tích định hướng mở rộng sau năm 2020 là 20ha. Công nghệ áp dụng là phân loại, chôn lấp hợp vệ sinh; khuyến khích công nghệ chế biến phân hữu cơ quy mô nhỏ; phạm vi phục vụ trên địa bàn huyện Sơn Tịnh (cũ); đã điều chỉnh cục bộ một số nội dung diện tích xây dựng dự kiến: 25,79ha (sẽ chuẩn xác trong quá trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất); công nghệ sử dụng công nghệ xử lý rác thải vi sinh kết hợp sản xuất các sản phẩm tái chế tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh.

Đề xuất bổ sung quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Sơn Tịnh và dự phòng của tỉnh tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, cụ thể như sau:

+ Diện tích quy hoạch là 40 ha tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh; có giới cận phía Đông giáp rừng sản xuất và cây lâu năm, cách đường Trà Bình - Trà Tân khoảng 300-350m; phía Tây giáp rừng sản xuất và cây lâu năm, cách ranh giới xã Trà Tân khoảng 150 -200m; phía Nam giáp rừng sản xuất và cây lâu năm; phía Bắc giáp đất rừng sản xuất và cây lâu năm, cách ranh giới xã Trà Bình khoảng 550-650m. Công nghệ áp dụng đầy đủ công nghệ từ chôn lấp hợp vệ sinh đến xử lý bằng công nghệ hiện đại; phạm vi phục vụ huyện Sơn Tịnh và dự phòng của tỉnh.

+ Vị trí khu đất đề xuất quy hoạch cách khu dân cư khoảng 1.500-1.800m; cách thao trường bắn huyện Sơn Tịnh khoảng 660m; đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu từ khu xử lý đến khu dân cư, công trình gắn nhất theo quy định tại QCXDVN 01:2008/BXD và 07:2016/BXD.

Về tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng trong vùng dự án đảm bảo sự đồng thuận: UBND huyện Sơn Tịnh đã tổ chức tham vấn ý kiến của Nhân dân trong vùng dự án có thể bị ảnh hưởng, 23 hộ được mời tham gia họp. Tuy nhiên, có 14/23 hộ tham gia cuộc họp và có ý kiến không đồng ý khu vực đề xuất quy hoạch nêu trên.

Việc đầu tư xây dựng mới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh để đáp ứng nhu cầu về xử lý chất thải rắn hiện nay trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và dự phòng của tỉnh là hết sức cần thiết và cấp bách được các sở ngành thống nhất tại buổi kiểm tra thực tế ngày 21/10/2019. Mặt khác, theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1332-KL/TU ngày 21/4/2020, của UBND tỉnh tại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 28/02/2020 về nội dung thống nhất việc quy hoạch các bãi rác lấy ý kiến tham vấn người dân trong phạm vi bán kính 1000m, thì trong phạm vi khoảng cách $\leq 1000m$ từ ranh giới khu vực quy hoạch Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh không có dân cư sinh sống.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc bổ sung vị trí nêu trên vào Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 để đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Sơn Tịnh.

Ngay sau khi UBND tỉnh quyết định bổ sung Quy hoạch Khu liên hợp xử lý rác thải rắn sinh hoạt cho huyện Sơn Tịnh và dự phòng của tỉnh tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lấy ý kiến góp ý của

các sở, ngành chức năng để thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. Sau khi hoàn chỉnh phương án quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tổ chức công khai, giải thích làm rõ các giải pháp quy hoạch, công nghệ xử lý rác đảm bảo vấn đề môi trường, những vấn đề người dân quan tâm để người dân xung quanh khu vực quy hoạch hiểu, đồng tình với việc xây dựng Khu liên hợp xử lý rác thải rắn sinh hoạt cho huyện Sơn Tịnh và dự phòng của tỉnh tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh theo quy hoạch được duyệt.

b) Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú; tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú

Ngày 21/10/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 5756/UBND-CNXD về việc xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú thống nhất giao Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) tự lựa chọn phương án kỹ thuật, chọn đối tác và sử dụng vốn của QISC để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú.

Tại Công văn số 66/QISC ngày 25/02/2020 của QISC về việc cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú, QISC báo cáo đã lựa chọn phương án công nghệ của Công ty TNHH Cơ khí và Môi trường Minh Hiền (Công ty Minh Hiền) để thực hiện việc nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải. Theo đó, QISC đã ký hợp đồng số 01/2020/HĐXD với Công ty Minh Hiền với giá trị hợp đồng khoảng 9.484.172.441 đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 06 tháng. Hiện nay, Công ty Minh Hiền đang tiến hành cải tạo trạm xử lý nước thải theo nội dung hợp đồng đã ký với QISC. Việc cải tạo trạm xử lý nước thải sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (đặc biệt là mùi hôi) tại khu vực khu công nghiệp Quảng Phú.

Bên cạnh việc thực hiện phương án nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải, QISC còn có trách nhiệm khắc phục các nội dung còn tồn tại khác liên quan Trạm xử lý nước thải như sau: Tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng nước thải của các doanh nghiệp khi xả thải vào Trạm xử lý nước thải tập trung; kiên quyết xử lý theo đúng Hợp đồng đấu nối nước thải đối với các trường hợp vi phạm khi xả nước thải vượt ngưỡng cho phép vào Trạm xử lý nước thải, đặc biệt là thông số tổng photpho.

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Ngày 21/10/2019 UBND tỉnh đã có Công văn số 5756/UBND-CNXD yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi việc xả thải của doanh nghiệp;

hướng dẫn, đơn đốc doanh nghiệp trong KCN thực hiện các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; thường xuyên phối hợp với QISC trong việc quản lý xả thải của các doanh nghiệp; kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp xả thải không đúng quy định....

Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã ban hành 02 văn bản đơn đốc, đề nghị QISC khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh (Công văn số 2355/BQL-QLTNMT ngày 25/12/2019 về việc cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện các thủ tục môi trường; Công văn số 269/BQL-QLTNMT ngày 24/02/2020 về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú).

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức thanh kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với 02 trường hợp. Đồng thời, ban hành văn bản đơn đốc, nhắc nhở các cơ sở còn tồn tại trong quá trình đầu nối, xả nước thải khẩn trương có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo theo quy định. Ngày 05/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-STNMT về việc kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó có 01 cơ sở trong KCN Quảng Phú để kiểm tra việc thực hiện các tồn tại theo kết quả kiểm tra năm 2019. Qua kiểm tra cho thấy đơn vị cũng đã tích cực, chủ động thực hiện khắc phục một số tồn tại theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú và việc xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp.

2. Đối với lĩnh vực y tế

- Ngày 07/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, đã đề cập đến việc xây dựng và cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn của 04 cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường là: Bệnh viện đa khoa Dung Quất, Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi (02 cơ sở này đã xây dựng xong, đưa vào hoạt động), Bệnh viện đa khoa huyện Tây Trà (nay là Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng), Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tây (nay là Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây). Thời gian thực hiện hoàn thành xử lý từ năm 2015 đến 2020.

- Ngày 24/12/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 và kinh phí không thực hiện năm 2019, bố trí cho Sở Y tế 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây.

Ngoài ra, Dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi (công suất 800kg rác thải/ngày) đã được UBND tỉnh phê duyệt

tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016; địa điểm xây dựng tại Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ thuộc xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, với tổng mức đầu tư 89.900 triệu đồng (*vốn WB: 63.200 triệu đồng; vốn đối ứng của tỉnh: 26.700 triệu đồng*).

* Nội dung đầu tư xây dựng:

+ Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại với công suất 800 kg/ngày, thiết bị xử lý bằng công nghệ hấp ướt tiết khuẩn kết hợp nghiền cắt bên trong khoang xử lý với công suất 70kg/giờ/01 hệ thống, số lượng: 02 hệ thống.

+ Hệ thống xử lý nước rỉ rác phát sinh của Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ với công suất là 250 m³/ngày-đêm, nhằm giải quyết những tồn tại về môi trường của Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ, công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học tiên tiến.

* Tình hình thực hiện:

+ Công trình được triển khai thi công xây dựng từ tháng 3/2018, hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 14/6/2019.

+ Kế hoạch vận hành thử nghiệm: Từ ngày 14/6/2019 đến 13/12/2019 (*Thực hiện theo Công văn số 2578/TCMT- QLCT ngày 13/6/2019 của Tổng cục Môi trường, về việc chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi*).

+ Kết quả vận hành thử nghiệm được thể hiện tại báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại trình Tổng cục Môi trường ngày 06/01/2020.

+ Ngày 14/02/2020, Đoàn kiểm tra do Tổng cục Môi trường thành lập đã kiểm tra để cấp giấy phép hoạt động Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến trong quý 2/2020 sẽ chính thức hoạt động.

Dự án này đi vào hoạt động sẽ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường về chất thải rắn y tế của tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với việc ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải y tế công suất khoảng 100m³/ngày đêm cho cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Trà Bông (Trung tâm Y tế huyện Tây Trà cũ) trong năm 2020-2021, yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đối với việc ưu tiên hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp y tế và sự nghiệp môi trường của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác cho công tác quản lý chất thải y tế (trong đó bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống xử lý chất thải rắn y tế và hệ thống xử lý nước thải y tế đã được đầu tư

nhưng đã hư hỏng, xuống cấp,...), UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

II. Kết quả giải quyết những tồn tại, hạn chế theo ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII

1. Đối việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch

a) UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh để phát huy hết thế mạnh tiềm năng du lịch của địa phương, cụ thể:

- Cần tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn lực của Trung ương (Chương trình hành động quốc gia về du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch); nguồn vốn từ các dự án của các tổ chức quốc tế, ngân sách địa phương để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông, điện lực, ngân hàng tại các trung tâm du lịch của tỉnh, điểm du lịch.

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên kết du lịch và hỗ trợ du khách. Tăng cường cung cấp thông tin du lịch trên mọi phương tiện, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý du lịch; xây dựng các bộ phim, clip giới thiệu điểm đến, sản phẩm, tài nguyên du lịch phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế; biên tập, xuất bản thêm các ấn phẩm du lịch dưới nhiều hình thức để phục vụ công tác xúc tiến du lịch và cung cấp thông tin cho du khách.

- Nâng cao chất lượng phục vụ cho khách du lịch nhiều hơn, trong đó chú trọng đến chất lượng đào tạo nhân lực cho ngành Du lịch, như: Tiến hành thực hiện chương trình đào tạo và đào tạo lại lao động trong ngành Du lịch ở các cấp, trình độ khác nhau, chuyên ngành khác nhau.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát các quy định về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh để đề xuất các điều khoản hỗ trợ và ưu đãi phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng đến việc đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, các loại hình du lịch mới, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc biệt là các dự án xây dựng các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

b) Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã được cấp phép/chấp thuận chủ trương đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn.

Đối với các dự án thuộc Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý), đến nay có 09 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch đã được cấp GCNĐKĐT/QĐCTĐT, tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.309 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 208,3 hecta; trong đó, có 01 dự án đã đi vào hoạt động và đang triển khai giai đoạn 2 (dự án Khu du lịch sinh thái Thiên

Đàng), 08 dự án đang triển khai thực hiện (gồm Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Quảng Ngãi, Dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 09, Dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 10, Dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 11, Dự án Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 12, Khu du lịch Casa Marina Bay, Dự án Làng du lịch Vịnh Nho Na (Nho Na bay Eden), Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Hải).

Đối với các dự án ngoài Khu kinh tế Dung Quất:

- Có 06 dự án đã đi vào hoạt động gồm: Dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái Núi Sứa, Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa, Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Trắng - Đập Đồng Càn, Khu du lịch sinh thái Suối Chí, Dự án Khu du lịch Sa Huỳnh.

- Các dự án đang triển khai thủ tục đầu tư: Khu du lịch biển Mỹ Khê, Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân, Dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý, Dự án Khu du lịch Quê Hương, Dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành - tỏi và du lịch sinh thái thiên đường tỏi Lý Sơn.

- Từ năm 2019 đến nay, đã cấp QĐCTĐT cho 11 dự án, hiện nay các dự án này đang thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường,... để triển khai đầu tư theo đúng tiến độ được duyệt gồm: Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Dừa (phần mở rộng), Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn, Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa, Dự án Khu du lịch Thạch Ky Điều Tẩu, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng King Bay Sa Huỳnh, Dự án Khu du lịch sinh thái Bàu Giang, Dự án Khu dịch vụ du lịch làng hoa Tịnh Khê, Dự án Khu du lịch sinh thái Tam Nghĩa, Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Long Phụng, Tổ hợp dịch vụ Thương mại và du lịch biển xanh Lý Sơn, Khu du lịch nghỉ dưỡng Tịnh Kỳ Beach Resort).

Để tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã được cấp phép/chấp thuận chủ trương đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương thực hiện giám sát tiến độ đầu tư của các dự án, kịp thời đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện theo tiến độ quy định; đồng hành, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện những thủ tục có liên quan (theo Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2929/KL-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh

Sau khi có Kết luận thanh tra, ngày 10/8/2017 UBND tỉnh đã có Công văn số 4848/UBND-CNXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khu du lịch dịch vụ, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Nhà đầu tư để yêu cầu Nhà đầu tư lập tiến độ thực hiện và cam kết tiến độ thực

hiện. Ngày 23/8/2017, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường dự án; trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo của Nhà đầu tư tại văn bản số 105/Cty-ĐDX ngày 28/8/2017, Nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh lại quy mô Dự án theo hướng “chưa đầu tư khách sạn mà thay vào đó là đầu tư khu vui chơi giải trí ngoài trời, công viên cây xanh, bố trí các tiểu cảnh, trồng hoa, đầu tư các chòi nghỉ chân và hạng mục hạ tầng phục vụ cho việc vui chơi, cắm trại ngoài trời; các hạng mục này cùng với các hạng mục đã đầu tư tạo thành quần thể du lịch sinh thái theo đúng mục tiêu của Dự án, phù hợp với nhu cầu thực tế và tăng hiệu quả sử dụng sau đầu tư... Công ty cam kết việc đầu tư hoàn thành trong năm 2017”; tuy nhiên, đề xuất này trái với Kết luận thanh tra số 2929/KL-UBND.

Ngày 04/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư. Qua kiểm tra, dự án không có nhiều tiến triển so với thời điểm kiểm tra năm 2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án để tham mưu, trình UBND tỉnh. Đến ngày 06/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án của Nhà đầu tư; tại văn bản này, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh một số nội dung quy định tại GCNĐT, cụ thể như sau: điều chỉnh người đại diện theo pháp luật, quy mô đầu tư và tiến độ thực hiện dự án. Sau khi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 212/TB-SKHĐT ngày 21/02/2020 trả hồ sơ đề xuất cho Nhà đầu tư (các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thống nhất với nội dung đề xuất của Nhà đầu tư).

Ngày 28/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 679/SKHĐT-KTĐN đề nghị Nhà đầu tư báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện dự án, đến ngày 19/5/2020, Nhà đầu tư có Báo cáo số 59/BC-ĐDX báo cáo tình hình thực hiện dự án và đề xuất việc chưa đầu tư hạng mục nhà hàng - khách sạn - hội nghị, Bungalow A, Bungalow B mà thay vào đó, Nhà đầu tư sẽ trồng cây xanh tạo khu vui chơi, giải trí ngoài trời, công viên cây xanh, bố trí các tiểu cảnh, trồng hoa, các chòi nghỉ chân và khu vui chơi, cắm trại ngoài trời. Đề xuất nêu trên của Nhà đầu tư là trái với nội dung tại Kết luận thanh tra số 2929/KL-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh. Trong thời gian đến, yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra số 2929/KL-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh.

2. Đối với công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đời sống của công nhân, người lao động tại KKT Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh

a) Tăng cường công tác theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về cung cầu và sự biến động cung - cầu lao động

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh nắm tình hình tuyển dụng của các doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: đăng tải trên trang website vieclamquangngai, trang website của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi..., gửi văn bản về UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường cao đẳng, trung cấp về việc tuyển lao động của các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp - Đô thị VSIP Quảng Ngãi.

- UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu vận động lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với 2.000 chỉ tiêu; Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 về việc phân bổ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh năm 2020 và bổ sung tiền lãi thu được để thực hiện cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với kinh phí là 23,044 tỷ đồng; Quyết định số 27/QĐ-BCĐCTVL ngày 13/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi năm 2020; Kế hoạch số 953/KH-SLĐTBXH ngày 14/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (cung- cầu lao động) tỉnh Quảng Ngãi năm 2020; trong đó chú trọng công tác thu thập kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.

- Hiện nay có 03 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gồm: Công ty TNHH Một thành viên OGS, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bạch Mã và Công ty TNHH Xây dựng và Viễn thông Thuận Phát, qua đó góp phần thực hiện chức năng tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động cho các doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề để duy trì việc làm, hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, hỗ trợ tuyển và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động.

b) Chú trọng công tác phối hợp tốt giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong đào tạo nghề. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh và các cơ chế chính sách của tỉnh

- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung

nguồn lực đầu tư nhằm đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao và tiêu chí lựa chọn ngành, nghề trọng điểm để trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt; trong đó chú trọng nghiên cứu để khai thác, sử dụng chương trình chuyển giao từ nước ngoài đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Chỉ đạo và khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, qua đó gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo, tuyển dụng và sử dụng người học; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

+ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, theo đó tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng tay nghề ở trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Qua đào tạo nâng cao trình độ người lao động, góp phần giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ; nâng cao chất lượng hàng hóa, ổn định và tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

+ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

+ Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Kế hoạch số 1103/KH-SLĐTBXH về tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, với sự tham gia của doanh nghiệp và các

cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của HSSV; trang bị những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, giúp HSSV tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau tốt nghiệp; tiếp tục tuyên truyền đến các doanh nghiệp tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay các trường cao đẳng, trung cấp đang khảo sát, ký biên bản ghi nhớ, xây dựng kế hoạch tuyển sinh nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; văn bản xác nhận cho Công ty TNHH Điện tử SUMIDA Quảng Ngãi tự tổ chức đào tạo cho 620 lao động theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi nhằm giúp người lao động được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

c) Thực hiện các giải pháp liên quan đến phát triển nhà ở, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân, lao động tại khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 352 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 293.283 tỷ đồng; có 169 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho 51.490 lao động (trong đó, lao động nữ chiếm tỷ lệ 40,98%; lao động có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ 15,04%; lao động có trình độ Cao đẳng, Cao đẳng nghề chiếm tỷ lệ 12,13%; lao động có trình độ Trung cấp, Trung cấp nghề chiếm tỷ lệ 14,44%; lao động có trình độ Sơ cấp nghề chiếm tỷ lệ 12,18%; lao động có trình độ Dạy nghề thường xuyên chiếm tỷ lệ 11,45%; còn lại là lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ 34,78%).

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động; vận động doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc đàm phán, thương lượng thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp; tổ chức Ngày hội công nhân nhằm tạo sân chơi lành mạnh và giao lưu thể thao, văn nghệ cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.... Hiện tại, trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, một số doanh nghiệp đã có khu nhà ở cho công nhân ở xa, ngoài tỉnh như:

+ Phía Đông KKT Dung Quất (công nghiệp nặng) có Nhà máy lọc dầu, Công ty Doosan, Nhà máy đóng tàu, Công ty thép Hòa Phát (phần lớn công nhân làm ở khu vực này không ở lại mà có xe đưa đón của Công ty).

+ Phía Tây KKT Dung Quất (công nghiệp nhẹ) có khu nhà ở do QISC đầu tư bằng nguồn vốn nhân sách Nhà nước (nhưng rất ít công nhân ở lại vì công nhân làm việc tại khu vực này ít và đa số là người địa phương).

+ Đối với KCN VSIP, Tỉnh Phong hiện nay có trên 24.000 lao động, chưa có nhà ở phục vụ cho công nhân, người lao động.

Theo quy hoạch hiện hữu, các khu vực tiếp giáp với KCN Tịnh Phong, KCN VSIP, KCN phía Tây, KCN phía Đông, KCN Bình Hòa - Bình Phước đã có quy hoạch các Khu đô thị, Khu dân cư đảm bảo đáp ứng về nhu cầu nhà ở công nhân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý đã thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về nhà ở, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân lao động gửi các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Công văn số 276/BQL-QLDN ngày 25/02/2020); tuy nhiên, qua tổng hợp chỉ có 05 doanh nghiệp có nhu cầu về nhà ở cho công nhân với tổng số là 829 người (KCN Quảng Phú: 226 người, KCN Tịnh Phong và KCN VSIP là 603 người). Bên cạnh đó, thời gian qua, Ban Quản lý luôn chú trọng thu hút các dự án đầu tư về nhà ở công nhân, kết quả có nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu nhưng không đầu tư (vì tính hiệu quả không cao). Đây cũng là tình trạng chung của các KCN, KKT trên cả nước. Trong thời gian đến, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành liên quan sớm triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX” nhằm giải quyết nhu cầu của công nhân, người lao động trong thời gian tới theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 293/TTg-CN ngày 02/3/2020; chú trọng công tác thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở công nhân, ưu tiên đầu tư tại KCN Tịnh Phong và KCN VSIP.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THntp169

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng

